

ที่ ลป ๐๓๑๙/๔๓



สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแจ้ห่ม
ถนนลำปาง -แจ้ห่ม ลป ๕๒๑๒๐

๒๖

มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

เรียน พัฒนาการจังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สรุปสาระสำคัญในการประชุมฯ จำนวน ๑ ฉบับ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแจ้ห่ม ขอส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมและสรุป
สาระสำคัญในการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช.ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ในวันจันทร์
ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ผ่านระบบถ่ายทอดสดผ่านระบบ TV พช. รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพิชราภา เขื่อนแปด)
พัฒนาการอำเภอแจ้ห่ม

โทร.โทรสาร ๐ ๕๔๒๗ ๑๒๘๔

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



Change for Good





กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

รายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช.

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

วันจันทร์ ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสาวพัชราภา เขื่อนแปด	พัฒนาการอำเภอแจ้ห่ม		
๒	นางสาวภัทริญา อดิษฐ์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ		
๓	นายกรัณย์ภพ สุบลันต์สิริกุล	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ		
๔	นางสาวพรชนก พงศ์กาสอ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ		

สรุปสาระสำคัญในการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช.

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
๑.	โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมทวมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๕๖๗	๑.) ดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมทวมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๕๖๗ ในทุกแปลงที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ๒.) จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ หรือคลิปวิดีโอสั้น เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในทุกกิจกรรม ทุกครั้งที่ดำเนินกิจกรรม ๓.) รายงานผลการดำเนินงานให้กรมฯ ทราบผ่านช่องทางรายงาน ๓ ช่องทาง	
๒.	การบริหารงบประมาณเงินหมุนเวียนและเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (สกส.)	<u>เงินอุดหนุน</u> ๑.) เบิกจ่ายให้ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒.) จังหวัดทำแผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนและสำเนาแบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนส่ง สกส. ๓.) กรณีไม่มีแผนการใช้เงินอุดหนุนหรือไม่สามารถเบิกจ่ายได้ให้ออนขายบิลคืนให้ สกส. <u>เงินหมุนเวียน</u> ๑.) อนุมัติและเบิกจ่ายงบให้ครบร้อยละ ๑๐๐ ภายในไตรมาส ๒ ๒.) กรณีไม่มีแผนการใช้เงินอุดหนุนหรือไม่สามารถเบิกจ่ายได้ให้ออนขายบิลคืนให้ สกส.	
๓.	การพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”	๑) มีการจัดการส่งเสริมการเรียนรู้ภายในศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” และร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ามาเรียนรู้ นำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต	
๔.	โครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”	๑) มีการจัดทำฐานข้อมูล กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการด้านผ้าไทย ๒) มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เพื่อรณรงค์การใช้และสวมใส่ผ้าไทยของ สพอ.ทุกเดือน เดือนละไม่น้อยกว่า ๔ ครั้ง ๓) ส่งเสริมการย้อมสีธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น ๔) รายได้ในการจัดจำหน่ายผ้าไทย และผลิตภัณฑ์ผ้าไทยเพิ่มขึ้นจากฐานข้อมูลปี ๒๕๖๖	

๕.	ศูนย์อำนวยการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP ปี ๒๕๖๖ ครบ ๑๐๐%	
๖.	โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)	<p>๑) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ OTOPT มีการสมัครร้านค้าใน Shop ชุมชน อย่างน้อยร้อยละ ๕ ของจำนวนผู้ประกอบการ OTOPT ทั้งหมดในจังหวัด/เดือน</p> <p>๒) สนับสนุนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOPT และศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือ OTOPT ภายใต้การดูแลของกรมฯ ให้ความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ Digital Wallet</p> <p>๓) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้บริการแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล Click ชุมชน อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ๒ ช่องทาง</p> <p>๔.) จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล Click ชุมชน</p>	
๗.	กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	<p>๑) บริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระต่ำกว่าร้อยละ ๑๐</p> <p>๒.) การเพิ่มจำนวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคลธรรมดา</p> <p>๓.) การรวมกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ และเกิดการหนุนเสริมอาชีพ</p>	
๘.	Click ชุมชน	<p>๑) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ OTOPT มีการสมัครในร้านค้า Shop ชุมชน</p> <p>๒) บันทึกข้อมูลในบริการ click ชุมชน</p> <p>๓) จัดกิจกรรมขับเคลื่อน/เผยแพร่ ผ่านช่องทางต่างๆ</p> <p>๕) ดาวน์โหลดครบตามเป้าหมาย</p>	
๙	การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)	จัดเก็บข้อมูล จปฐ ๒๕๖๗ ให้ครบตามเป้าหมาย	

ลงชื่อ



ผู้สรุปการประชุมฯ

(นางสาวพรชนก พงศ์กาสอ)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

รูปภาพสรุปสาระสำคัญในการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช.
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

